



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมาเลเซีย ๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๑๑

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ยอดส่งออกเดือนเมษายนของมาเลเซียลดลง ๘.๘%

ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ มูลค่าการส่งออกของมาเลเซียลดลง -๘.๘% และนำเข้าลดลง -๗% ทำให้มูลค่าการค้ารวมของมาเลเซียลดลง -๘% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๗

ข้อมูลจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมกล่าวว่า มูลค่าการค้ารวมของมาเลเซียในช่วง ๔ เดือนแรก (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) ของปีนี้ อยู่ที่ ๔๕๙.๐๒ พันล้านริงกิต เทียบกับ ๔๗๓.๑๒ พันล้านริงกิต ลดลง -๓% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยใน ๔ เดือนแรกของปีนี้ มาเลเซียส่งออกมูลค่า ๒๔๓.๖๒ พันล้านริงกิต ลดลง -๔.๑% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และนำเข้า ๒๑๕.๔ พันล้านริงกิต ลดลง -๑.๗% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ตัวเลขการค้าในช่วง ๔ เดือนแรกได้รับผลกระทบจากการตกต่ำของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของมาเลเซีย

ทั้งนี้ ตัวเลขการส่งออกใน ๔ เดือนแรกของปีนี้ ได้รับผลกระทบจากการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลง ทั้งน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ ขณะที่ การส่งออกที่ขยายตัวได้แก่ อุปกรณ์/ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยประเทศที่มาเลเซียส่งออกซึ่งมีการเติบโตดี เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีน

ที่มา : New Straits Time

๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ในเดือนเมษายนของมาเลเซียโตช้าลง

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ของมาเลเซีย ซึ่งวัดกิจกรรมของโรงงานเติบโตช้าลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๗ เนื่องอุปสงค์จากภายนอกประเทศต่อสินค้าของมาเลเซียชะลอตัว

นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า การชะลอตัวดังกล่าวมาจากรฐานการส่งออกที่ลดลง ดัชนีทุกตัวทั้งภาคอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เหมือนแร่ซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยเติมเต็ม IPI ล้วนแล้วแต่เติบโตช้าลง โดยการชะลอตัวของ IPI สอดคล้องกับแนวโน้มที่สังเกตได้จากกิจกรรมการส่งออก โดยในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ การเติบโตของการส่งออกของมาเลเซียหดตัวลง -๘.๘% เมื่อเทียบเดือนเมษายน ๒๕๕๗ หรือลดลง -๒.๓% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ขณะที่สัดส่วนการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ (รวมน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ น้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งคิดเป็น ๒๐.๖% ของมูลค่าการส่งออกโดยรวมของมาเลเซียก็ได้หดตัวลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ การส่งออกอุปกรณ์ชิ้นส่วนไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคิดเป็น ๓๔.๘% ของมูลค่าการส่งออกรวมก็หดตัวลดลง -๓%

นาย Manokaran Mottain เศรษฐกรอาวุโสของ Alliance Research คาดว่า ในไตรมาสที่ ๒ การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียจะชะลอตัวลงโดยอาจขยายตัวระหว่าง ๕.๓-๕.๕% (จาก ๕.๖% ในไตรมาสแรก) ขณะที่นาย Kit Wei Zheng จาก Citigroup คาดว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในไตรมาส ๒ จะอยู่ต่ำกว่าที่รัฐบาลมาเลเซียคาดการณ์ไว้เดิม (๔.๕-๕.๕%)

ที่มา : New Strait Times

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ธนาคารโลกคาด เศรษฐกิจมาเลเซียปีนี้โต ๔.๗%

ธนาคารโลกยังคงตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในปี ๒๕๕๘ ที่ ๔.๗% และคาดว่า จะขยายตัวแข็งแกร่งขึ้นใน ๒ ปีข้างหน้า

ตัวเลขการคาดการณ์ดังกล่าวมาจากการตกต่ำของราคาน้ำมันดิบซึ่งทำให้การลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สของมาเลเซียหดตัว โดยธนาคารโลกคาดว่า เศรษฐกิจมาเลเซียจะกระเตื้องขึ้นในปีหน้าและน่าจะขยายตัวราว ๕% ในปี ๒๕๕๙ และ ๕.๑% ในปี ๒๕๖๐ ส่วนการเติบโตของเครดิตก็คาดว่าจะชะลอตัว

ธนาคารโลกกล่าวเตือนว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างยิ่งในปีนี้ รวมถึงความเป็นไปได้ที่ต้นทุนการกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นและจะเป็นห่วงของเวลาที่ราคาน้ำมันรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์หลักๆ ตกต่ำ โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะอยู่ที่ ๖.๗% ในปี ๒๕๕๘ และจะยังมีเสถียรภาพต่อจากนั้น การดำเนินโครงการของภาครัฐขนาดใหญ่ได้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของมาเลเซียและฟิลิปปินส์

การตกต่ำของราคาน้ำมันและการส่งออกที่แข็งแกร่งได้ช่วยทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดดีขึ้นยกเว้นประเทศที่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนอุปสงค์ภายในประเทศยังคงเป็นตัวหลักของการขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาคท่ามกลางอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภายนอกและแรงกดดันจากการแข่งขันที่เกี่ยวกับการอ่อนตัวของค่าเงินในภูมิภาค

ธนาคารโลกกล่าวว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนน่าจะได้รับการชดเชยจากการกระเตื้องขึ้นของภูมิภาคที่เหลือซึ่งได้ประโยชน์การฟื้นตัวของประเทศพัฒนาแล้ว ราคาถูกของพลังงาน เสถียรภาพทางการเงินเมืองที่ดีขึ้น และการขยายสภาพคล่องในตลาดการเงินโลก โดยคาดว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี ๒๕๕๘ จะอยู่ระดับปานกลางที่ ๗.๑% และ ๗% ในปี ๒๕๕๙

การบริหารจัดการการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนอย่างระมัดระวัง การปรับตัวราคาตกต่ำของสินค้าโภคภัณฑ์ ความรู้สึกของผู้บริโภคและการลงทุนที่อ่อนตัวในไทย อุปสรรคด้านบริหารจัดการงบประมาณในฟิลิปปินส์ที่ทำให้กิจกรรมต่างๆชะลอตัว สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยชดเชยการตกต่ำของเชื้อเพลิงได้บางส่วน

ที่มา : New Straits Time
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

มาเลเซียคาดอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ๒๕% ภายในปี ๒๕๖๓

กระทรวง Plantation Industries and Commodities (MPIC) คาดว่า อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มโดยเฉลี่ยของมาเลเซียที่โรงงานน้ำมันปาล์มจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ๒๕% ภายในปี ๒๕๖๓ (๒๐๒๐) จากปัจจุบันอยู่ที่ ๒๐%

Datuk Amar Douglas Uggah Embas รัฐมนตรีกระทรวง MPIC กล่าวว่า การเติบโตของอัตราการสกัดน้ำมันเฉลี่ยและผลสดปาล์มที่สูงจะทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มของมาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็น ๖ ตัน/เฮกเตอร์ภายใน ๕ ปีจากปัจจุบันอยู่ที่ ๔ ตัน/เฮกเตอร์ ทั้งนี้จากพื้นที่เพาะปลูกที่ ๕.๒๓ ล้านเฮกเตอร์จะทำให้มาเลเซียสามารถผลิตน้ำมันจากปาล์มได้เพิ่มขึ้นอีก ๑๐ ล้านตันต่อปีซึ่งมีมูลค่ามากกว่า ๒๐ พันล้านริงกิตโดยไม่จำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก

ทั้งนี้ การขยายการผลิตน้ำมันปาล์ม จะต้องมุ่งไปที่การขยายผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งการปลูกปาล์มใหม่เพื่อทดแทนต้นปาล์มเดิมที่อายุมาก ซึ่งก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเพิ่มอัตราการสกัดน้ำมันของมาเลเซียหรือผลผลิตเป็น ๒๖ ตัน/เฮกเตอร์ภายในปี ๒๕๖๓ จากปัจจุบันอยู่ที่ ๒๐ ตัน/เฮกเตอร์ ส่วนกำลังคนในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันปลายน้ำก็ยังขึ้นอยู่กับแรงงานต่างชาติ จึงจำเป็นที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในห่วงโซ่อุปทาน

ที่มา : Bernama
๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตเป็นแค่ชั่วคราว

“การซื้อขายเงินริงกิต ณ ระดับที่เห็นในช่วงเกิดวิกฤติการเงินของเอเชียที่ผ่านมาไม่ได้สะท้อนพื้นฐานเศรษฐกิจของมาเลเซียและการอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตในขณะนี้ก็คาดว่าจะ เป็นเพียงชั่วคราว” Tan Sri Dr.Zeti Akhtar Aziz กล่าว

สกุลเงินของประเทศเกิดใหม่ (emerging market) ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการลดลงของสกุลเงินเกือบทั้งหมดของประเทศเหล่านั้นก็ไม่ได้สอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโต การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตมาเป็นปีที่ ๙ และนำไปสู่การตกลงของสกุลเงินในเอเชียหลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้สนับสนุนการใช้นโยบายรัดเข็มขัดของ Fed.

การอ่อนตัวของสกุลเงินในช่วงวิกฤติการเงินในปี ๑๙๙๗-๑๙๙๘ เกิดขึ้นเมื่อมาเลเซียเผชิญกับการตกต่ำทางเศรษฐกิจเมื่อเงินสำรองอยู่ในระดับต่ำ ตลาดการเงินตกรวบ สถาบันการเงินหลายแห่งประสบปัญหา และบัญชีเดินสะพัดขาดดุล แต่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่พื้นฐานทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยังแข็งแกร่ง

ค่าเงินริงกิตที่ปิดตลาดที่ ๓.๗๗๒ ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ลดลง ๑.๔%) หลังจากก่อนหน้านี้ตกลงมาอยู่ที่ ๓.๗๗๔๓ ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ ๓.๘ ริงกิตที่ตรึงไว้จากปี ๑๙๙๘ จนถึงปี ๒๐๐๕ โดยอ่อนค่าลง ๗.๓% ซึ่งถือว่าแย่สุดในเอเชียต่อจากเงินรูเปียของอินโดนีเซีย การคาดหวังการปรับตัวสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่อเงินริงกิตซึ่งได้รับผลกระทบจากการตกต่ำของราคาน้ำมันดิบและความกังวลต่อความสามารถของบริษัท ๑Malaysia Development Bhd. ที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงิน

Tan Sri Dr.Zeti Akhtar Aziz คาดว่า เงินริงกิตจะปรับตัวกลับคืนมาอยู่ในระดับที่สะท้อนพื้นฐานของมาเลเซีย โดยมาเลเซียคาดว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีของมาเลเซียจะอยู่ราว ๔.๕-๕.๕% ทั้งนี้ ธนาคารกลางของมาเลเซียย้ำว่า อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเดียวของนโยบายการเงินหรือเครื่องมือของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

อนึ่ง Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและการค้า (MITI) ของมาเลเซียกล่าวในการประชุมกับ National Association and Chambers of Commerce ว่า การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศ แต่ราคาสินค้านำเข้าแพงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่า สถานการณ์การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตจะไม่ยืดเยื้อ และเนื่องจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงแข็งแกร่ง เงินสกุลท้องถิ่นก็จะแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : New Straits Times

๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

มาเลเซียเริ่มให้บริการขอวีซ่าเข้ามาทำงานของแรงงานต่างชาติผ่านทางออนไลน์
ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป แรงงานต่างชาติจะต้องยื่นขอวีซ่าเข้ามาทำงานผ่านทางออนไลน์

Datuk Mustafa Ibrahim อธิบดีของกรมการตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า เคาน์เตอร์จะยังคงเปิดทำการอยู่เป็นเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (electronic visa : eVDR) ได้เริ่มถูกแนะนำเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยการยื่นสมัครขอวีซ่าเข้ามาทำงานจะต้องผ่านการตรวจสอบสุขภาพจากคลินิกที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงานของมาเลเซียซึ่งจะมีระบบ biomedical module

ทั้งนี้ ระบบ eVDR กำหนดให้มีการซื้อประกันสำหรับแรงงานต่างชาติ โดย eVDR จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการอนุมัติวีซ่าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้แรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่าได้โดยไม่เสียเวลาที่เคาน์เตอร์ของกรมการตรวจคนเข้าเมือง การนำระบบดังกล่าวมาใช้จะช่วยลดระยะเวลากระบวนการขอวีซ่าจาก ๓ เดือนเหลือ ๔๘ ชั่วโมง และมั่นใจว่า แรงงานที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นที่เข้ามาทำงานในมาเลเซีย

ที่มา : New Straits Times
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

สต็อกน้ำมันปาล์มขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม

สต็อกน้ำมันปาล์ม ผลิตและการส่งออกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน

ข้อมูลจาก Malaysian Palm Oil Board (MPOB) กล่าวว่า สต็อกน้ำมันปาล์มทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น ๒.๒๔ ล้านตัน จากเดือนเมษายนซึ่งอยู่ที่ ๒.๑๘ ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น ๒.๕๑% ส่วนน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีมีปริมาณ ๙๕๙,๑๗๑ ตัน และน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ ๑.๒๘ ล้านตัน

น้ำมันปาล์มดิบในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ ๑.๘๑ ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น ๖.๙๒% จากเดิมอยู่ที่ ๑.๖๙ ล้านตันเมื่อเดือนเมษายน ขณะที่ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มอยู่ที่ ๑.๖๑ ล้านตัน เพิ่มขึ้น ๓๗.๓% ส่วน oleochemical ได้ขยายตัวเป็น ๒๓๓,๖๗๒ ตัน เพิ่มขึ้นจาก ๒๓๑,๒๒๘ ล้านตันหรือเพิ่มขึ้น ๑.๐๖%

ส่วนการส่งออกน้ำมันไบโอดีเซลอยู่ที่ ๑,๓๑๔ ตัน เพิ่มขึ้นจาก ๑๘๖ ตันในเดือนเมษายน หรือเพิ่มขึ้น ๖๐๖.๕๒%

ที่มา : Bernama
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘